



ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์และรถจักรยานยนต์)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์และรถจักรยานยนต์) ของทางราชการ จำนวน ๗ คัน โดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ งาน ๕ ฝ่ายอำนวยการ (งานส่งกำลังบำรุง) ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดเงื่อนไข ดังต่อไปนี้-

๑. ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคา ให้มาติดต่อขอทราบรายละเอียดและลงชื่อไว้กับทางราชการ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ งาน ๕ ฝ่ายอำนวยการ (งานส่งกำลังบำรุง) ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (ติดรูปถ่าย) กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแสดงหลักฐานใบทะเบียนการค้าของกรมสรรพากรและหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท ทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒. ผู้สุ้ราคาได้ จะต้องชำระเงินสดตามราคาที่เสนอต่อคณะกรรมการขายทอดตลาดทันที

๓. ผู้สุ้ราคาได้จะต้องทำการขนย้ายยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์และรถจักรยานยนต์) ที่ซื้อทอดตลาดออกจากพื้นที่ ภายใน ๗ วัน (เจ็ดวัน) นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากทางราชการ หากไม่ทำการขนย้ายตามกำหนดจะถูกปรับวันละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ในการขายทอดตลาดครั้งนี้ถือว่าผู้เข้าสุ้ราคาได้เห็นประจักษ์แจ้งถึงสภาพสิ่งของที่จะขายทอดตลาดตลอดจนความชำรุดเสียหายด้วย ทางราชการจะไม่รับผิดชอบในกรณีความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอีก ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

๕. การขายทอดตลาดครั้งนี้ จะทำการขายตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๐๙ - ๕๑๗ และตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช จะมอบหลักฐานให้ผู้ประมูลสุ้ราคาที่ได้ชำระเงินครบถ้วน นำไปติดต่อโอนทะเบียนที่ ฝ่ายพลอาธิการ ๒ กองพลอาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ค่าใช้จ่ายในการโอนทะเบียนผู้รับโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผู้รับโอนต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น

จึงออกประกาศให้ผู้มีความประสงค์จะเสนอราคาในการขายทอดตลาดยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์และรถจักรยานยนต์) ดังกล่าว ทราบโดยทั่วกันและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๑๐๓๗ ในเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พลตำรวจตรี

(ฐากร เนตรพุกกณะ)

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช